

## Tin hoạt động

- Các mô hình cụ thể nào cần để cung cấp thông tin-tư liệu cho cán bộ nghiên cứu giáo dục?

- Các hình thức hợp tác trong và ngoài nước nào trong lĩnh vực thông tin giáo dục cần phát triển?

Hội thảo lần này là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện KHGD Việt Nam và Đại học San Jose State Hoa Kỳ.

TH

## LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP KHOA “THƯ VIỆN-THÔNG TIN”, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI (1961-2011)

**N**gày 21/10/2011, trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa “Thư viện - Thông tin” (1961 - 2011).

Tới dự buổi lễ có đại diện Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Thư viện Việt Nam; Ban Giám hiệu nhà trường; các thế hệ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của Khoa; đại diện các thư viện, trung tâm thông tin, cơ sở có đào tạo ngành thư viện-thông tin, đơn vị liên kết đào tạo với Khoa; phóng viên thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

ThS Nguyễn Văn Thiên, Phó trưởng khoa “Thư viện-Thông tin”, đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển của Khoa. Năm 1959, cùng với sự thành lập của trường Lý luận và Nghiệp vụ (tiền thân của trường Đại học Văn hoá Hà Nội) khoa “Thư viện- Thông tin” được hình thành. Khoa chính thức được Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Phủ Thủ tướng giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ thư viện trình độ đại học và trung cấp theo Quyết định 2378/Vg, 14/ 7/1961, và trở thành cơ sở đầu tiên của cả nước đào tạo cán bộ thư viện-thông tin bậc đại học. Cho đến nay, Khoa đã đào tạo được gần 4.000 cử nhân thư viện hệ chính quy, trên 4.000 cử nhân thư viện hệ vừa làm vừa học. Nhiều thế hệ sinh viên được Khoa đào tạo đã và đang đóng vai



TS Nguyễn Văn Thiên, Phó trưởng khoa TV-TT, đọc diễn văn khai mạc

trò quan trọng trong thực tiễn hoạt động của các cơ quan thư viện, thông tin, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, trường đại học,...

PGS TS NGUT Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao những thành tích của Khoa cho đất nước trong 50 năm qua và những đóng góp xuất sắc của Khoa cho sự phát triển và khẳng định thương hiệu của trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Sáng cùng ngày, Trường tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học “50 năm đào tạo nguồn nhân lực thư viện-thông tin”. Sáu tham luận được trình bày đã nêu bật thực trạng đào tạo của khoa “Thư viện-Thông tin” cùng những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành thư viện-thông tin trong những năm tới đây.

LH